

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อค่ำวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ลุ่มจมด้วยปาก

(พระสงฆ์วัดสังฆทานมากราบถวายทองคำหลวงตา ๑๐ บาท) พอใจ นี่เรากำลังเสาะแสวงหาทองคำมาเข้าคลังหลวงเรา ทองคำเวลานี้ก็กำลังเริ่มค่อยไหลซึมเข้ามา เช่นมากรุงเทพฯคราวนี้ก็ได้อีกหลายกิโลแล้ว ได้ ๑๐ กิโลกว่า ที่มาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มานี้มาถึงวันที่ ๒๕ วันนี้ได้ตั้ง ๑๐ กิโลกว่าแล้วนะ นี่ละมันค่อยไหลซึมเข้าไป เราเป็นห่วงชาติของเรามากที่สุด เราจึงอยากได้ทองคำนี้เป็นหัวใจของชาติให้แน่นหนามั่นคงเอาไว้ เราจึงพูดแล้วพูดเล่ารบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่ตลอด

เวลานี้ทองคำเราไม่ได้มีมากในคลังหลวง เราไปเห็นเองพูดได้เต็มปาก เราดูจริงๆ ดูละเอียดลออ ไปเป็นชอกเป็นมุมตุงทองคำเป็นแท่งๆ อย่างที่เราแอบเข้าไปนั่นแหละ เราไปชอกนั่นชอกนี่ดู พอเสร็จแล้วก็มาถาม ถามแบบตื้อๆ นั่นแหละ คือประเทศไทยของเราที่ต้องเกี่ยวกับหลายประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกันต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกัน เราคิดไว้อย่างนั้น เพราะมีการซื้อขายติดหนี้ติดสินเป็นธรรมดา ต้องเอาทองคำเป็นเครื่องประกันเอาไว้ พอออกมาแล้วก็ถาม

ถามประเทศอื่นก่อนประเทศไทยของเรา แล้วทองคำของเรามีความเกี่ยวข้องกับประเทศใดบ้างละ แน่เอาแล้วนะ มีเกี่ยวข้องกับประเทศไหนบ้าง ประเทศนั้นเท่านั้น ประเทศนั้นเท่าไร ประเทศนั้นเท่าไร ประเทศนั้นเท่านั้นเรื่อยมา ย้อนเข้ามาหาประเทศไทยของเรา ประเทศที่เราไปฝากไว้นั้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานประกันตัว คือติดหนี้ติดสินกัน ต้องเอาทองคำเป็นเครื่องประกันเอาไว้ มากน้อยตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกัน

ที่นี้ย้อนมาถามถึงทองคำในคลังหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเราโดยตรงมีเท่าไร มีเท่านั้น เราใจหายวูบเลยนะ นี่ละที่มากกระเทือนใจเอามาก ที่ส่งไปข้างนอกยังมากกว่านี้มากกว่านี้ตั้งมากมาย เพราะความจำเป็นทางนั้นก็มีมาก ที่นี้ส่วนนี้สำหรับประกันตัวเองในชาติไทยของเรามีน้อยมากอยู่ ถามแล้วใจหายวูบเลย เรามาจึงได้รบกวนพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่วันนั้นมาเลยจนกระทั่งปานนี้ รบกวนเบื้องต้นก็ผางๆ ออกเลย เราก็ได้ทองคำมาเป็นหัวใจของเรา

รวมทั้งหมดได้ทองคำที่เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ๑๑ ตัน กับ ๓๗ กิโลกรัม เราบอกว่าให้ได้ ๑๐ ตัน แล้วสุดท้ายตันหนึ่งก็เลยปลีกย่อย ว่า ๑๐ ตันอันนี้คู่ แต่ทองคำในคลังหลวงมันคืออยู่ ถ้าได้อีกหนึ่งตันคลังหลวงก็จะคู่ ทางนี้คู่กันไปพอดีเลย ก็เลยได้มาอีก ๑ ตันเศษไป ๓๗ กิโลกรัม เราก็ได้สมมักสมหมายทุกอย่าง ไม่บกพร่องเลยในน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติและรักความเสียสละ ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ และเสียงอรรถเสียงธรรมก็เป็นมงคลขึ้นมาแก่ชาติไทยของเราอย่างนี้

เวลาได้มาสมมักสมหมายส่วนนี้จริง แต่ส่วนที่ยังบกพร่องอยู่มาก จึงได้รับกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้เป็นทองคำประเภทชิมซาบ ในระยะเวลาที่เหมาะสมอยู่เวลานี้ คือเป็นเวลาที่เรานำทองคำเข้าสู่ชาติ ถ้าหากว่าชาตินี้ไปแล้วจะไม่ได้แน่ เราคิดอย่างนี้ จะไม่มีได้เลย คิดดูซิธรรมดาเคยได้เมื่อไรทองคำถึง ๑๑ ตัน ไม่เคยได้แน่ แต่เวลาเราชวนขายของคนทั้งชาติก็ได้มา เดียวนี้ยังบกพร่องอะไรเราควรที่จะเยียวยาเข้าไปอีก ให้พอเหมาะพอสมบ้าง จึงได้รับกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเรื่อยมา

เวลานี้จึงกลายเป็นทองคำประเภทชิมซาบ ค่อยไหลชิมมา ไม่เหมือนแต่ก่อนละเรียกว่าประกาศให้ทราบหนึ่ง เผด็จให้ทราบ และเจือปนไปด้วยความวิงวอน หรือความอดอ้อนด้วย และค่อยไหลมาๆ นี้เราเล็งอยู่ในนุ่นทองคำในคลังหลวง เพื่อให้ได้เวลานี้จะเหมาะสม

อันนี้มันก็กระเทือน ฟังว่าผู้ใหญ่จะพูด ว่าทองคำอยากให้หยุดว้างั้น เราอยากถามว่าผู้ใหญ่คนนี้นั้นเกิดมาจากโคตรไหน อยากว้างั้นนะ มันถึงมาพูดอย่างนี้ได้ลงคอเด็กอมมือเขาก็ไม่พูด เขายังรู้จักชาติของเขา รักชาติของเขา ชวนขายสมบัติเงินทองเข้ามาบำรุงชาติไทยของเขา แต่ทำไมจึงว่าไม่อยากให้หาทองคำอีก ว่าทองคำมีมากแล้ว โคตรพ่อโคตรแม่มันเคยได้ไปดูทองคำไหม หลวงตาบ่าวเองไปดู ไปดูมาแล้วถึงกระเทือนใจ ถามหัวหน้าที่เดียว ไม่ได้ถามใครนะ

อันนี้มันพูดสุมสุมหัว ว่าทองคำมีมากแล้วไม่อยากให้หาอีก มันพูดบัดชบอะไรว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บัดชบอย่างนี้ไม่ควรจะให้อยู่หนักในเมืองไทยเรา เขี่ยลงทะเลหลวงเสีย ให้เด็กที่เขารู้จักสารคุณรักชาติของตนเข้ามาอยู่แทน เขาจะได้ช่วย เด็กหาทองยังได้มากกับพ่อ กับแม่ ยังได้ทองมาให้ ผู้ใหญ่อย่างนี้นั้นเคยหาทองมาให้สักบาทสักสตางค์ไหมไม่เคยมี มีแต่มาคัดค้านต้านทานมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มช่วยชาติบ้านเมือง พวกเปรตพวกผีเหล่านี้มีแต่คัดค้านต้านทาน ยุแหย่ก่อกวนทุกแบบทุกฉบับนะ

ตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลขึ้นมา อันนี้ตามจวงล้างจวงผลาญ ตามขัดตามขวางเรื่อยมาอยู่ตลอด เราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกเราก็ทำเต็มเหนี่ยวไม่ได้ฟังเสียง และประชาชนเขาก็ไม่ฟังเสียงนะ ฟังเสียงปากเปรตปากผี ปากมหาโจรปากมหาภัยเขาไม่ฟัง ไปเทศน์ที่ไหนแน่นๆ คน เราไม่เคยเห็นว่าไปเทศน์ที่ไหนคนบกบางไม่มี บอกตรงๆ สถานที่บางแห่งจึงตั้งเป็นจังหวัดให้ เพราะประชาชนในอำเภอนั้นก็สมควรกับอำเภอจำนวนพอประมาณ อันนี้มันพิลึกกึกก็อ มันเลยอำเภอไป เลยให้ตั้งเป็นจังหวัดเสียคือคนมาก อย่างนี้ทั้งนั้นไปเทศน์ที่ไหน

เขาฟังเสียงปากเปรตปากผีเมื่อไร เขายังรู้จักสารคุณในชาติไทยของเขา อันนี้อยากให้หยุดทองคำ ฟังซิ ตั้งแต่เราเทศน์ว่าการ ไปเที่ยวกีดเที่ยวกัน คือไม่ให้ไปฟังเทศน์เราฟังซินะ พวกเปรตที่กำลังทำลายชาติอยู่เวลานี้ เปรตใหญ่เปรตโตนะพวกนี้ มันจะลูกกลมเข้าไปหารัฐบาล จะเป็นรัฐบาลมหาภัยต่อชาตินะ เราอดคิดไม่ได้ เพราะเราตามคิดอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นธรรม เราไม่ได้มีโลกแฝงเราเลย มันออกแงไหนๆ เราจะตามมาบวกลบคุณหารดูหมด

ตั้งแต่เราช่วยชาติมาถ้าหากฟังเสียงพวกนี้ไม่ได้สักดวงค์เดียวเลยนะ ไม่มีที่จะนำสมบัติเข้าสู่คลังหลวงเราไม่มี แต่นี้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเราเขาไม่ฟัง เขาฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ เสียงอรรถเสียงธรรม และด้วยความรักชาติด้วย อุตุสำหรับขวานขวายหามาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งถึงทองได้ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลกรัม นอกจากนั้นยังมีทองประเภทชิมซาบไปเข้าอีก ดอลลาร์ก็ได้ตั้งสิบล้านกว่า เขาอุตุสำหรับหามา

ไอ้ปากเปรตปากผีมันออกมาได้ยังไง ทราบว่าเขาบอกนะ เราไม่ได้ยินเสียงปากมันพูดเอง ถ้าได้ยินเสียงปากมันเอง เราจะเอาปากแตกเลยคนนั้น ไล่เปรี๊ยะเดียวเลย โคตรพ่อโคตรแม่มีงได้หามาหรือทองคำ มากีดขวางหาอะไร ดีแล้วถึงจะบอก เราได้ยินสะท้อนใจมากนะ ถ้าเป็นผู้เล็กผู้น้อยก็ไม่ว่า อันนี้พวกหากีดหากัน ทำลายชาติเวลานี้ ทำลายศาสนา ทำลายพระมหากษัตริย์ อยู่ในจุดเดียวกัน กำลังถูกทำลายก็พวกนี้

มันแยบออกมาช่องไหนๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของเราไม่มี เราพูดจริงๆ เราตามฟังทุกแง่ทุกมุม มีตั้งแต่เรื่องกัตเรื่องกิน เรื่องจุดเรื่องเผาทั้งนั้น ออกมาทุกแง่ทุกมุมตั้งกฎนั้นมาตั้งกฎนี้มา กฎเพื่อจะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั้งนั้น จึงได้ต้านกันอยู่เวลานี้ อย่างที่เราพูดอยู่เวลานี้ เราฟังด้วยเหตุด้วยผล ด้วยอรรถด้วยธรรม เราไม่มีโลกเข้ามาแฝงใจเราเลย ผิดต้องทราบว่ามี ผิด ถูกบอกว่าถูก พูดตามความจริงนั้นเลย

นี่ละมันเป็นอย่างนี้ มันก็ดมันขวางอยู่ตลอดเวลา ฟัน้องทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจ รักษาชาติของตน อย่าอ่อนแอต่อเท่ากับพวกเปรตพวกมารนี่นะ มันกลืนแบบนั้นเข้ามา กลืนแบบนี้เข้ามา เริ่มเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐบาล มันก็ดมันขวางตั้งแต่เราเริ่มช่วยชาติ มาจนกระทั่งบัดนี้ แล้วพวกนี้ทองคำบาทหนึ่งมันก็ไม่เคยมาให้ ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์มันก็ไม่เคยมาให้ เงินหนึ่งบาทมันก็ไม่เคยมาให้ แต่เรื่องการกีดขวางนี้มันครอบไปหมดเลย

เราไปที่ไหนมันแทรกซึมๆ บอกอย่างลับๆ บอกอย่างเปิดเผย ถ้าจะเปิดเผยจริงๆ มันกลัวเราจับตัวมันได้ คือเราไม่เหมือนใครนะ ทราบว่าเป็นใครจะตามเอาเลย เอามาขัดกันเลย เราไม่ได้เหมือนใคร ขอให้ได้ความจริงมา เอาจริงๆ เรา เพราะเราทำด้วยความ สัตย์ความจริง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรที่จะลึกลับ เรื่องกิเลสไม่มีในหัวใจเรา เราจึง เป็นธรรมล้วนๆ พูดได้เต็มปาก ผิดบอกว่ามี ผิดถูกบอกว่ามี เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไป จนกระทั่งเราตาย เป็นอื่นไปไม่ได้

นี่ละเรื่องกีดขวางมันมีอยู่อย่างนี้ตลอด ให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าชาติไทยของเรา นี้เต็มไปด้วยพิษด้วยภัย เหมือนตาสับประรดเวลานี้ กำลังแผ่อำนาจขึ้นมา มันกำลังลุกลาม ไปหารัฐบาลนะ ให้รัฐบาลมาแผ่อำนาจแบบไหนก็ไม่รู้ละ เรากำลังฟัง มันซึมซาบเข้าไป เรา จับเอาเงื่อนๆ ไปเรื่อยๆ เราไม่ไว้วางใจจนกระทั่งถึงรัฐบาล ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่ละธรรม ไม่ไว้วางใจกันบอกว่าไม่ไว้วางใจ อะไรที่จะเป็นภัยต่อส่วนรวม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้วางใจ ไม่ได้เลย ชาติเป็นชาติไทยมาด้วยความชอบธรรม ศาสนาเป็นศาสนาที่ชอบธรรม พระมหากษัตริย์ที่ชาวไทยเราเทิดทูนทั้งประเทศโดยความเป็นธรรมแล้ว มันมาผูกมัด ก่อทลายหาอะไร ลองพิจารณาดูซิ

อย่างที่มาแย่งเอาตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอาไปกินไปกลืน มันมา แย่งหาอะไร พิจารณาซิ อันนี้เป็นชนบประเพณีอันดีงาม มีคุณค่ามากที่สุด น้ำหนักเท่ากับ ประเทศไทยทั้งประเทศ ชนบประเพณีอันดีงามที่ชาวไทยและพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลาย เทิดทูนมา ชนบประเพณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราช เป็นประเพณีที่ดีงามราบรื่น ชุ่มชื่นชุ่มเย็นมาตลอด นี่มันก็มาแย่งเอาอำนาจนี้ไป แล้วมันจะ เอาอำนาจเปรตผีที่ไหนเข้ามาเหยียบอีก มันจะทำลายศาสนาเข้าใจไหมนี้ ทำลาย พระมหากษัตริย์ นี่ละพวกนี้จะทำลายพระมหากษัตริย์ บีบเข้ามาแ่งนั้น บีบเข้ามาแ่งนี้ แล้ว ทำลายชาติอยู่ในตัวนั้นแหละ ทั้งสามนี้กำลังถูกบีบถูกทำลาย

ฟัน้องทั้งหลายจำเอานะ เราพูดเต็มปากของเรา เราได้พิจารณาแล้วเต็มหัวใจ ไม่ได้มาดันๆ เดาะๆ พูดนะ พวกนี้พวกมหาภัยจริงๆ กำลังกระจายอยู่ทั่วโลกดินแดน ทางฝ่าย

พระมันก์ทำลายอีกแบบหนึ่ง ทางฝ่ายฆราวาสก็ทำลายอีกแบบหนึ่ง เข้ามาหากินเอาสาม พระองค์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราให้จมลงจากเมืองไทย สิ่งที่มีมันจะนำมาครอง คือยักษ์คือผี ไม่มีศาสนาเลย ยังปีนขึ้นไปอีก เท่าที่ทราบอยากปีนขึ้นไปหาประธานาธิบดี บอแดดที่ไหนอีก เราก็พูดตามที่เราทราบมาจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ซึ่งเขาไม่โกหกแหละ เขาต้องทราบเรื่องราวมาเขาจึงมาพูดอย่างนี้ อันนี้เราก็ยิ่งสลัดใจ

ประธานาธิบดีเป็นยังไง คือเหยียบหมดชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ให้มี ให้มี แต่ประธานาธิบดี ให้คนทั้งประเทศที่เคยนับถือพระพุทธศาสนา กราบพระพุทธเจ้าลงคอ กราบมันแทน ก็เท่ากับกราบหมาแทนนั่นเอง ประธานาธิบดีบอแดดที่ไหนเป็นอย่างนั้น ฟัง ชินะ นี่เรื่องที่กำลังเป็นภัยต่อชาติมันมีทุกหย่อมหยุ่าะไหลเข้ามาๆ ให้ท่านทั้งหลายจำ เอาไว้ เราเป็นจุดศูนย์กลาง เรานำธรรมมาสอน พูดได้อย่างเต็มปากของเราทุกอย่างๆ ไม่ เอนไม่เอียงทางนั้นทางนี้ เราไม่มีฝ่ายได้ฝ่ายเสียจากผู้ใด ความแพ้วความชนะเราก็ไม่มี ธรรมนี้เป็นธรรมเหนือโลก เอามาสอนนี้เป็นธรรมสอนโลกนะ

เราไม่ได้อยู่วงกรณ์แห่งความพิพาท ธรรมนี้เหนือหมดแล้ว มาสอนที่มันจะมี ความผิดพลาดจนกระทั่งกระทบกระเทือน หรือลุ่มจมนแห่งชาติ-ศาสนาของชาติไทยเรา ก็ เอามาแสดงให้ฟังหมด เวลานี้ข้าศึกเหล่านี้กำลังคืบคลานเข้ามาทุกแบบทุกฉบับ ทางพระก็ เห็นอยู่ อย่างพูดเมื่อคืนนี้ก็พูดแล้ว มีแต่มหาโจรเต็มบ้านเต็มเมือง ตั้งขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ เท่าไรเป็นมหาโจรอันใหญ่โต ที่จะทำลายศาสนา ทางชาติก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน มีอ ชัยมือขวาจับแขนกันกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราให้จมลงไป เป็นอย่างนั้น แน่นอน เราไม่สงสัย เราพิจารณามานานแล้ว อุบายวิธีการของพวกนี้ก็จะกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องระวังนะ ทุกคนให้ระวัง เราสลัดสังเวช

เราพูดถึงเรื่องราวทองคำ ทองคำนำเข้าสู่คลังหลวงมันเสียหายที่ไหน ฟังชินะ ลม หายใจของคนทั้งประเทศอยู่กับทองคำ เมื่อนำทองคำเข้าสู่คลังหลวงลมหายใจเต็มปอดๆ แล้วว่ามันมีมากแล้วๆ มันเคยไปเห็นที่ไหน เราเองเป็นผู้ไปเห็น ที่เราพูดได้ชัดเจนนะ เรา ถามถึงหัวหน้าผู้รักษาคลังหลวง ทองคำที่นั่นมีเท่าไรๆ จนกระทั่งถึงเมืองไทยเรามีเท่าไร ทราบละเอียดตลอดด้วยตาของเรา ก็ไปดูเอง นี่เราเห็นเองเราจึงไม่สงสัย ไอ้ที่มันพูดสุมสี้สุม ห้ำมันพูดเพื่อทำลายต่างหาก มันไม่ได้พูดเพื่อยกยอชาติไทยของเรา ถ้าพูดตามนั้นแล้วมัน จะพูดคำนี้ไม่ได้ เพราะทองคำมีน้อยจริง ๆ ดังที่เราไปเห็นแล้ว

นี่มันมาคิดมาวางแบบนี้ ฟังว่าผู้ใหญ่เสียด้วยนะ ใหญ่แบบยักษ์แบบผี ฟังไม่ได้นะ อย่างนี้จะมาหากิดหาขวางอะไร คนทั้งประเทศเขาอุตส่าห์พยายามชวนชวายเป็นชาติเข้า

มาสู่หัวใจของเขาคือคลังหลวง แล้วทำไมจึงมาก็ดมาขวางแบบนี้ เด็กอมมือเขาก็พูดไม่ได้ นะพูดคำนี้ แล้วมันเอาความรู้นี้มาจากไหน มันถึงได้มาพูดอวดประชาชนทั้งชาติที่เขารัก ชาติของเขา ทะนุถนอมชาติของเขา ให้เสียหายล่มจมไปตามปากของมัน

ปากนี้มันเร็วกว่าปากหมานะ ปากหมาเขาไม่ได้เห่าแบบนี้ เจ้าของเขาไม่เห่า หมามี เจ้าของเขาไม่เห่า อันนี้มันไม่มีเจ้าของ พวกนี้สัตว์เร่ร่อนไม่มีเจ้าของ เห่าได้หมด กลืนได้หมด กินได้หมด พอจะกินที่ไหนกินได้สัตว์ไม่มีเจ้าของ พวกเปรตพวกผีไม่มีเจ้าของ คนที่มีเจ้าของ มีชาติเป็นเจ้าของ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแล้วจะไม่เห่าไม่หอน ไม่กิดไม่ขวางอย่างนี้ นี่มันทำได้ลวงคอ มันน่าทุเรศโหม่งละท่านทั้งหลายพิจารณาซิ

ไต่ยินมาโดยลำดับ เมื่อมาสัมผัสก็พูดให้ฟังอย่างนี้ ถ้าไม่มีอะไรมาสัมผัส ฟังแล้วก็เหมือนไม่ฟัง ทราบแล้วเข้ลั่นซึกๆ ถึงกาลเวลามันหากออกเองในจิตอันนี้ละ ไม่มีว่าอัด อันตันใจที่อยากพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มี แล้วแต่เหตุผลโลกที่จะควรพูดหนักเบา มากน้อยเพียงไร อันนี้ก็เกี่ยวกับทองคำเข้ามา พระเจ้าพระสงฆ์ท่านอุตสาหะพยายามเอามาทั่ว ประเทศไทย ขวนขวายเข้ามา ประชาชนก็เต็มทั่วประเทศ มันยังมีหน้ำมีตามาแบ่งอวดดิบ อวดดี ทั้งๆ ที่ไม่มีความดีอะไรเลย ว่าทองคำมีมากแล้ว มันไปเห็นที่ไหน ไม่ได้เห็น มันพูดเอาเฉยๆ พูดอย่างนี้พูดเพื่อกิดเพื่อขวางนั่นเอง

อย่างเราไปเทศนาว่าการที่ไหนก็ตาม มันไปเที่ยวกิดเที่ยวขวางหมดพวกเปรตพวก ผี สัตว์ไม่มีเจ้าของคือพวกนี้เอง ถ้ามีเจ้าของมันทำไมจะไม่รักเจ้าของ และมันทำไมจะไม่รักชาติ เราเกิดกับชาติใด ชาตินั้นเป็นเจ้าของของเรา ควรจะรักชาติของตนซิ ไปทำอย่างนั้นได้อย่างไร ก็ผู้บำรุงชาติมีอยู่ ควรจะส่งเสริมกันถึงถูกต้อง อันนี้มาก็ดมากันมาขวาง นี่พวก มหาภัย จำกันไว้ละ

วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนละนะ ขอขอบคุณอนุโมทนาหลายๆ นะ ดีละได้หนุนกันมา จากทางนั้นทางนี้ หลวงพ่อสังวาลย์เป็นพระที่มีบุญมีคุณมากที่สุดก็เดียว กับเราสันทกันมาแต่ ไหนแต่ไรแล้ว ท่านก็เคารพเราด้วย

เราสร้างรากฐานไว้ให้ชาติไทยของเรา เวลาเราตายไปแล้วจะได้มีรากฐานอยู่เย็น เป็นสุขต่อไป สำหรับเราเราไม่เอาอะไรแล้ว เราก็บอกเราไม่เอา แต่นี้เราทำไว้เพื่อลูกเพื่อ หลานของเรา ในโอกาสที่ควรจะได้ก็ให้ได้เราวางั้น แต่ก็เดชะนะ ตั้งแต่ต้นมาว่ายังไงได้ อย่างนั้น ว่ายังไงได้อย่างนั้นตลอดมา ไม่เคยผิดเคยพลาด ไม่เคยทำให้ชอกช้ำในใจ เสีย อารมณ์ไม่มี ว่าตรงไหนได้ตรงนั้นๆ ว่าเอานะผิงเลยได้เลย ว่าอะไรได้อย่างนั้นตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้

ทองคำวันนี้ได้ ๔๖ บาท ๖๔ สตางค์ เฉพาะวันนี้ ตะกั่วนี้ก็ ๑๐ บาทแล้ว

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz